

THÔNG BÁO

**Ý KIẾN CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC VƯỢNG,
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ,
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ,
CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng
và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng**

Tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng như sau:

1- Công tác tài chính đảng có vai trò quan trọng phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng, vì vậy Trung ương Đảng và các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính đảng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Hội nghị lần này có được sự quan tâm lớn của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy các địa phương. Thời gian qua Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, đơn vị của Đảng nói chung, các bộ phận làm công tác tài chính đảng và các doanh nghiệp của Đảng nói riêng luôn phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành công việc với chất lượng ngày càng cao, hiệu quả hơn, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động theo nhiệm vụ chính trị của Đảng; từng bước cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ quan của Đảng, hiện đại hoá điều kiện làm việc; quan tâm chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận những đóng góp của công tác tài chính đảng trong những năm qua.

2- Để công tác tài chính đảng ngày càng phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan, đơn vị của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy cần nhận diện rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý tài chính đảng và thực hiện tốt định hướng giải pháp khắc phục như sau:

2.1- Công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác quản lý tài chính, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; nhiều quy định về quản lý tài chính đảng, về định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp với thực tế nhưng chậm tổng kết, đánh giá để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; một số yêu cầu, nhiệm vụ chỉ phát sinh trong thực tiễn chậm nghiên cứu ban hành; việc sử dụng các nguồn thu của Đảng hiện còn chưa rõ, chưa thống nhất.

Văn phòng Trung ương Đảng cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung; kịp thời hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách mới của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Đảng; về các chế độ, chính sách trong các cơ quan đảng; xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ của các cấp uỷ; nghiên cứu, đề xuất quy định các khoản chi đặc thù để áp dụng thống nhất từ Trung ương đến cấp uỷ địa phương; việc nghiên cứu ban hành các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản cần chặt chẽ, theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc thù hoạt động của Đảng, bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể.

2.2- Thời gian qua, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí chi hành chính trong các cơ quan đảng theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ, cơ chế trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ còn chậm, chưa quyết liệt. Văn phòng Trung ương Đảng và các cấp uỷ cần tập trung chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ quan đảng và các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và các quy định của pháp luật.

2.3- Công tác xây dựng dự toán ngân sách đảng hằng năm chưa sát; về nguyên tắc Đảng cầm quyền thì ngân sách nhà nước phải đáp ứng đầy đủ kinh phí cho hoạt động của Đảng. Công tác tài chính đảng có vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng; phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vì vậy, các đồng chí làm công tác tài chính đảng phải nắm chắc nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, trên cơ sở đó chủ động, nhanh nhạy tham mưu cho cấp uỷ, lập dự toán một cách đầy đủ, bảo đảm chuẩn bị đủ nguồn lực để đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của mỗi cấp uỷ. Việc sử dụng

kinh phí cho các hoạt động của Đảng phải quán triệt phương châm: Việc cần chi, phù hợp thì phải chi, việc không cần dứt khoát không chi; phải chi đúng, chi đủ, hiệu quả, thiết thực. Từng cấp uỷ, người lãnh đạo, mỗi cán bộ tài chính của Đảng phải quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí được cấp, trên tinh thần triệt để tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, nhất là tổ chức đại hội, hội nghị, ngày kỷ niệm...; chi phục vụ cho các hoạt động của Đảng phải chuẩn mực, phù hợp, làm gương cho các đơn vị khác học tập, noi theo.

2.4- Các cơ quan, đơn vị của Đảng đang quản lý khối lượng đất đai, tài sản rất lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hướng dẫn việc xác lập quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất của Đảng từ Trung ương đến địa phương; tất cả tài sản của Đảng phải tập trung vào một đầu mối quản lý là văn phòng cấp uỷ, sau đó giao cho các đơn vị sử dụng; sớm xây dựng mô hình kinh doanh, hợp tác đầu tư khai thác hiệu quả tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của Đảng, nhất là các nhà khách, khu nghỉ dưỡng do Đảng quản lý. Từ nay đến hết năm 2020 phải hoàn thành việc xác lập quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất của Đảng ở Trung ương và cấp tỉnh.

2.5- Kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng chủ yếu từ ngân sách nhà nước, bởi vậy về cơ bản mọi hoạt động tài chính của Đảng phải tuân thủ theo pháp luật về quản lý ngân sách; chịu sự kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan chức năng của Nhà nước và của Đảng. Để tránh chồng chéo, gây khó khăn cho các cấp uỷ, Văn phòng Trung ương Đảng cần sớm phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác kiểm tra, kiểm toán tài chính, tài sản của Đảng. Cơ quan tài chính đảng các cấp phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính đảng đối với các đơn vị trực thuộc và cơ quan tài chính đảng cấp dưới. Những vấn đề đặc biệt quan trọng về tài chính, tài sản của Đảng và của cấp uỷ phải xin ý kiến trực tiếp Ban Bí thư, không để có vùng cấm trong Đảng.

2.6- Về phần các doanh nghiệp đảng: Tình hình cho thấy phần lớn là chưa có hiệu quả đáng kể, Văn phòng Trung ương Đảng và các cấp uỷ nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động kinh tế đảng. Định hướng đối với các cấp uỷ hiện nay đang có các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh cần tổ chức tái cơ cấu để hoạt động có hiệu quả hơn, nhằm tạo nguồn thu bổ sung cho ngân sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu chi đặc biệt, chi đột xuất, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ và có tích lũy cho đầu

tư phát triển, tránh làm mất uy tín của Đảng; đối với các cấp uỷ chưa tổ chức sản xuất, kinh doanh chờ chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường công tác hướng dẫn hoạt động kinh tế đảng, đưa hoạt động kinh tế đảng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả ngày càng cao.

2.7- Các cấp uỷ chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật chế độ, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho cán bộ làm công tác tài chính quản lý tài sản và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng. Tăng cường giáo dục, rèn luyện để mỗi cán bộ tài chính của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy với công việc, không vụ lợi, cơ hội, thực dụng, tránh tham ô, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, lễ lối, phong cách, phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

2.8- Định kỳ hai năm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính đảng để đánh giá những mặt đã làm được và chưa được để rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
Bùi Văn Thạch

TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH

*

Số 387-BS/TU

Nơi nhận:

- Các đ/c UVBTVTU;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VPTU;
- Lưu VPTU.

Sao lục

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2018

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Mai Việt Trung